

# ประวัติศาสตราจารย์นายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมัน

ชื่อเล่น : สิงห์

อายุ 63 ปี

จบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2505

คู่สมรส            เดือนใจ เมืองมัน

บุตร                ชาย 2 คน หญิง 1 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน    424/2 พหลโยธิน ซอย 10 สามเสนใน พญาไท กทม.

โทรศัพท์           0-2271-3697

มือถือ             08-1498-7635

## ประวัติการศึกษาและการทำงาน

พ.ศ.2405            พบ., คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ศ.2506-8         Rotating intership and residency in surgery, Department of Medical Health Science (Mahidol university)

พ.ศ.2508-13        Completion of resident training in Urology, University of Wisconsin at Madison, USA

## สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2535-2540

เมื่อก้าวแรกที่ข้าพเจ้าได้รับการเลือกจากอาจารย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ต่อจากอาจารย์ไพฑูรย์ ศษเสณี และอาจารย์เอชชัย กาญจนพิทักษ์ ข้าพเจ้าตระหนักดีในความตั้งใจของอาจารย์ที่ให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนในการฟื้นฟูภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นตัวแทนของอาจารย์ในทุกด้านของงานตัวนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งใจทำงานสุดความสามารถ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำไป พอประมวลได้ดังนี้คือ

ด้านการศึกษา ได้สานต่องานที่หัวหน้าภาควิชาคนก่อนๆ ได้วางรากฐานไว้แล้ว เร่งรัดปรับปรุงให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพิ่มขวัญและกำลังใจให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ขยายโอกาส ด้านการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับนักศึกษาและ Resident การทำ conference และสอนข้างเตียงถึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ จึงจัดให้มีและเข้าเองอยู่สม่ำเสมอ และเน้นเสมอถึงความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และความเคารพตามอาวุโส เร่งรัดให้มีการเขียนรายงาน บทความวิชาการ ตำราการแพทย์ การตีพิมพ์และการขอตำแหน่งทางวิชาการเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ เพื่อกระตุ้นความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์อื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน เช่นที่โรงพยาบาลมหาราช โคราช เป็นต้น จัดสัมมนาภาควิชาที่เมืองกาญจนบุรี 1 ครั้ง เชียงใหม่ 1 ครั้ง พัทยา 2 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนทั้งบุคคลภายในและต่างสถาบัน ให้ทำงานร่วมกันด้วยดี ด้านการศึกษาแพทยศาสตร์ที่จัดภายใน

ก็ให้สมัครด้านการศึกษาต่างประเทศให้การสนับสนุนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ของนักศึกษา รับนักศึกษาและแพทย์จบใหม่เข้ามาร่วมเรียนรู้ elective course กับภาควิชาศัลยศาสตร์ มีนักศึกษาและแพทย์มาจากสถาบัน อาทิ เดนมาร์ค อิหร่าน นอร์เวย์ และญี่ปุ่น ในระดับแพทย์และอาจารย์เชิญมาบรรยาย สาธิตการผ่าตัดที่ภาควิชาบ่อยครั้ง มาจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน ในด้านพัฒนาอาจารย์ ถึงแม้จะขาดแคลนทุนจากคณะแพทยศาสตร์ แต่ก็ได้อนุมัติอาจารย์ 2 ท่าน ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ไม่ทันการศึกษา คุณาน ประชุมวิชาการ ระยะเวลาสั้นในต่างประเทศของบรรดาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ในด้านสร้างชื่อเสียงของภาควิชา ในฐานะหัวหน้าภาควิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาควิชาอื่นๆ มีการประชุมร่วมสมัคร การประชุมใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ ก็เข้าร่วมประชุมมิได้ขาด การชวากายในภายนอกก็ไม่ได้บกพร่อง พยายามมาถ่ายทอดให้อาจารย์และบุคลากร ได้ทราบเป็นระยะๆ พยายามกระตุ้นให้อาจารย์เห็นความสำคัญด้านการศึกษา ผลักดันให้ออกวารสารของภาควิชาได้ 1 เล่ม เนื้อหาวารสารภายใน และผลงานของการประชุมวิชาการของ Resident ด้านวิชาการ Resident ก็ให้จัดประชุมกันเอง.. ระหว่างสถาบันบ้างทำต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในสายงานวิชาชีพ นักศึกษาที่เรียนดีขาดทุนทรัพย์ 1 ท่าน ได้รับทุนจากหัวหน้าภาควิชา เดือน ละ 4,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้พิเศษจาก ประกันสังคม จัดสรรให้หัวหน้าภาควิชา การใช้เวลาราชการเพื่อการเรียนการสอน และบริการได้มอบให้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อราชการ เพื่อความสุขถาวรของบวงชน

ด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุ เนื่องจากตกอยู่ในภาวะขาดแคลนจึงไม่มีการก่อสร้าง รั้วถอนใดๆ ยกเว้นมีการสร้างวอร์ดเด็กไฟไหม้ เปลี่ยนแปลงภายในห้องผ่าตัดบางห้อง ซึ่งเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมขอมาจากเครื่องช่วยหายใจจากบริษัทไอสตสภา ก่อตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยชั้นทดลอง ริเริ่มการผ่าตัดส่องกล้องโดย นพ.ไพศาล พงศชัยพฤกษ์ และ นพ.เสถียร ธรรมทวีกุล การขยายงานผ่าตัดเปลี่ยนไต โดย นพ.โสภณ จิรสิริธรรม นพ.สิโรจน์ กาญจนปัญญาพล นพ.เจริญ สีนานุพันธ์ งานปรับปรุงห้องประชุมศัลยศาสตร์ ชั้น 3 (ห้องประชุมเปรม บุรี) และห้องโพซุรีย์ คชเสนี ชั้น 5 ตึกศูนย์กาแพทย์สิริกิติ์ และงานปรับปรุง พื้นที่ธุรการชั้น 3 งานหลายชิ้นมีการจองงบประมาณและดำเนินการต่อเนื่องกันมา 2-3 สมัย ของหัวหน้าภาควิชา

กล่าวโดยสรุป งานที่ทำในระหว่างดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คือ ทำงานทุกอย่างให้ศัลยศาสตร์ เพื่อประชาชนอุ่นใจ ว่าเป็นที่พึงพิงของเขาได้

อ.วีระสิงห์ เมืองมัน